

เตลีพิวส์

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 หน้า 2

○ ผอ.รพ.โชว์กั๋งนมสไตล์

ที่ รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผอ. เปิดงาน “สายใยรักสร้างฝัน วันเด็ก” ให้กับเด็กที่ป่วยรักษาตัวอยู่ในรพ. และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมเล่นนิทาน การประกวดฟันเด็ก การแสดงของนักเรียน การแสดงของเด็กพิเศษ และที่เป็นการสร้างสีสันมากที่สุดคือ ผอ. บุคลากรทางการแพทย์ และเด็กกว่า 200 คน ร่วมกันเต้นเพลงกั๋งนมสไตล์อย่างสนุกสนาน

สธ.เร่งเพิ่มไอคิว-อีคิวเด็กไทย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเด็กไทยให้มีความฉลาดทางสติปัญญา หรือไอคิว และความฉลาดทางอารมณ์ หรืออีคิว เพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลว่า สธ.ได้ทำโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กแรกเกิด-5 ขวบ กลุ่มวัยเรียน 6-11 ขวบ และกลุ่มวัยรุ่น 12-18 ปี ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย และพัฒนาระบบข้อมูลขยายผลลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“ผลการสำรวจไอคิวนักเรียนไทยทั่วประเทศในปี 2554 พบเด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ย 98.59 จุด ต่ำกว่าค่ากลางมาตรฐานสากลในยุคปัจจุบันคือ 100 จุด โดยเด็กในเขต กทม. มีระดับไอคิวเฉลี่ยสูงสุด 104.5 รองลงมา ภาคกลาง 101.29 จุด ภาคเหนือ 100.11 จุด ภาคใต้ 96.85 จุด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำสุดคือ 95.99 จุด ซึ่งในปี 2556 นี้ สธ.มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยมีไอคิวสูงขึ้น โดยเน้นพื้นที่ดำเนินงาน 3 จุด คือ 1.คลินิกเด็กสุขภาพดีในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 2.ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 แห่งทั่วประเทศ และ 3.สอนพ่อแม่มีความรู้และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูบุตร เช่น เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวติดต่อกัน 6 เดือน คาดว่าจากผลดำเนินงานภายในปี 2559 ไอคิวของเด็กไทยจะเข้าสู่มาตรฐานสากลคือ 100 จุด” นพ.ชลน่านกล่าว

นพ.วิชระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลสำรวจของ สธ.ในปี 2554 พบเด็กไทยอายุ 6-11 ขวบ มีค่าคะแนนอีคิวเฉลี่ยพื้นฐานระดับประเทศอยู่ที่ 45.12 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ โดยมีเด็กที่ค่าเฉลี่ยคะแนนอีคิวพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ปกติคือ 50 ขึ้นไปเพียงร้อยละ 28 ส่วนเด็กที่คะแนนต่ำกว่าปกติเกือบร้อยละ 80 จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ครบองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ดี เก่ง สุข สำหรับด้านที่น่าเป็นห่วงที่พบว่าคะแนนต่ำที่สุดคือ มุ่งมั่นพยายาม กล่าวแสดงออก และรื่นเริงเบิกบาน ทั้งนี้ พบว่าคะแนนดิบอีคิวของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในปี 2554 อยู่ที่ 170 ขณะที่ปี 2550 อยู่ที่ 180 และปี 2545 อยู่ที่ 186 ดังนั้น ในปี 2556 กรมสุขภาพจิตจึงเร่งเสริมสร้างความมุ่งมั่นพยายามให้กับเด็กทั้ง 3 กลุ่มวัยคือ ปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน คาดว่าอีคิวเด็กไทยจะดีขึ้นเมื่อสำรวจอีกครั้งในปี 2559

เรื่องเด่น: เช็กความพร้อม 'ตัวเราเอง' รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | หนุ่มน้อยผู้ประสบความสำเร็จ 'เอี๋

จิรัฐหุ่นพลังเด็กเปลี่ยนสังคมไทย



สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสถาบันรามจิตติจัดแสดงข่าว "ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กปี 2556" โดย ดร.จุฬารัตน์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า จากการทำงานวิจัยด้านเด็กและเยาวชนและการศึกษามากกว่า 10 ปี ทำให้เห็นกระแสการใช้พลังเด็กเป็นพลังเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างชัดเจนในหลายประเทศ อาทิ กรณีเด็กหญิงในแซมเบียที่ต่อสู้เรื่องเด็กกำพร้า ยากไร้ ต่อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา กรณีเด็กชายในปากีสถานที่หนีจากโรงงานนรกและมารวมกลุ่มเรียกร้องและต่อสู้เพื่อปลดแอกแรงงานเด็ก กรณีเด็กอังกฤษที่สามารถก่อตั้งองค์กร International Youth Advocate Foundation เพื่อเคลื่อนไหวเรื่องสันติภาพในกลุ่มเยาวชนทั่วโลก หรือเด็กอเมริกันที่ก่อตั้งองค์กร Free the Children (FTC) เพื่อดูแลเด็กยากจน ต่อยเรื่องแรงงานเด็กและเด็กถูกทารุณกรรม

ดร.อมรวิชัย นาคทรพร ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สสค. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 จึงถือเป็นโอกาสอันดีให้รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกในการทำงานด้านเด็กเยาวชนด้วยการใช้ "พลังเด็กเปลี่ยนโลก เปลี่ยนสังคมไทย" เป็นวาทกรรมเชิงนโยบายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนประเทศไทย ซึ่งอาจทำในรูปแบบแคมเปญ "หนึ่งคน หนึ่งความเปลี่ยนแปลง" เริ่มต้นจากการดำเนินงานในระดับโรงเรียน ผ่านกลไกครูพี่เลี้ยง ร่วมกับครอบครัว ชุมชน ซึ่งตนเชื่อว่าพลังเด็กที่มีการจัดการอย่างดีและมีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบจะเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาสังคมได้หลายเรื่อง.

ไทยรัฐออนไลน์

โดย ทีมข่าวการศึกษา
12 มกราคม 2556, 01

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- 33 ข่าว
- ไม่มีรูปภาพที่เี
- ไม่มีข้อมูลบุคคล

tags:
สสค. ทิศทาง พัฒ
วิรัช นาคทรพร :
วงศ์

A1 ขยายตัวอีก

ใหญ่ขึ้น

12

f แชร์

Twitter